

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **548** /CTHADS-VP

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2019

V/v báo cáo kết quả thực hiện  
thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận  
quyền sử dụng đất

Kính gửi: Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương đã có công văn số 1268/CTHADS-VP về việc chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, trong đó có nội dung về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3029/BTP-KHTC ngày 15/8/2018. Qua theo dõi việc hoàn thiện các thủ tục, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các Chi cục THADS cấp huyện, còn rất chậm.

Để thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS về việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý đề nghị cấp GCNQSDĐ cho các đơn vị, Cục THADS tỉnh yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố thực hiện một số công việc sau:

Kiểm tra, rà soát hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở của đơn vị. Đối với trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ thì báo cáo lý do chưa được cấp GCNQSDĐ, kết quả đã thực hiện các thủ tục cho đến thời điểm hiện nay và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục.

Các đơn vị tổng hợp và gửi về Cục THADS tỉnh toàn bộ hồ sơ, văn bản liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ của đơn vị (nếu có), để Cục THADS tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên- môi trường tỉnh thống nhất, tiến hành hoàn thiện các thủ tục lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Việc báo cáo kết quả thực hiện và gửi hồ sơ, văn bản, yêu cầu các đơn vị gửi về Cục THADS tỉnh (qua đồng chí Lương Thị Bình-Kế toán trưởng Cục THADS tỉnh) trước ngày 20/4/2019.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để t/h);
- Đ/c Cục trưởng (để b/c);
- Trang TTĐT (để đăng tải);
- Lưu: VT, KT.

